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บทคัดยอ 
         
        ในชวงไมกี่ปมานี้  ผลงานประพันธของนักเขียนชาวไทยเชื้อสายจีนมีผลงานที่โดดเดนในโลกของวรรณกรรม
จีน โดยเฉพาะผลงานการสรางสรรครอยแกว  ซึ่งนักประพันธรอยแกวที่มีช่ือเสียงซือหมากง ผลงานการประพันธ
รอยแกวที่ถือวาเปนตัวแทนและไดรับนิยมของซือหมากงไดแก เมิ่งหยูเสี้ยป (1994) เหมยเจียงเซียวเซี่ยลู (1990) 
ไทกั๋วซั่วถาน (1990) เหยินเยากูฉวน (1998) และ หมิงเยวี้ยสุยจงไหล (2005) ซึ่งสองเลมหลังนี้เปนผลงานที่มีช่ือเสียง
ที่สุด 
         วิทยานิพนธฉบับนี้เนนการศึกษาวิจัยรอยแกวสองเลมเปนหลักคือ  หมิงเยว้ียสุยจงไหล และ เหยินเยากูฉวน 
โดยคัดสรรศึกษาวิจัยบทที่มีความโดดเดนดานศิลปะและในการใชจิตวิทยา   บทกวีคลาสสิก  วิเคราะหเกี่ยวกับ
สุนทรียศาสตรของรอยแกวและวัฒนธรรมพื้นเมือง โดยแบงเนื้อหาการศึกษาวิจัยออกเปนสามสวน คือ 
    1.  วัฒนธรรมทองถิ่นจากบทรอยแกวของซือหมากง  
    2.  บุคลิกภาพและตัวตนจากบทรอยแกวของซือหมากง 
    3.   จินตภาพจากบทรอยแกวของซือหมากง 
          จากการศึกษาและวิเคราะหในเชิงลึก  ผูวิจัยพบวา มนตเสนหของบทรอยแกวในงานประพันธของซือหมากง
นั้นคือ การผสมผสานระหวางวัฒธรรมไทยกับวัฒนธรรมจีนไดอยางกลมกลืนเปนอยางดี  รวมถึงมีการสอดแทรก
ความรูภูมิปญญา ปรัชญาตางๆและจิตนาการหลากสีสันอีกดวย 
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ABSTRACT 
 

 
In recent years, half-Chinese and half-Thai writers have published outstanding 

Chinese literature, especially prose. Si Ma Gong is one of them who have written some 
interesting and well-known prose. 
     His major works consist of 《meng yu xia bi》 1994、《mei jiang xiao xia lu》
1990、《Taiguo suo tan》1990、《Renyao guchuan》1998 and《Ming yue shui 
zhong lai》2005 His most famous work is the last two books. 
     This thesis emphasizes intensely on prose in his last two books, which are 《ming 
yue shui zhong lai》 and 《ren yao·gu chuan》 by selecting chapters which are 
outstanding in the art of using psychology,    classic poets, and .analyzing the aesthetics 
of prose and local culture. This thesis is divided into three aspects.1) Local culture in Si 
Ma Gong’s prose, 2) Characteristic and existence in Si Ma Gong’s prose, 3) Imagery in 
Si Ma Gong’s prose 
After doing in-depth  study and analysis , the researcher found  that  Si Ma Gong 's  
prose attract readers because of  the combination and unification  between  Thai and  
Chinese culture as well as knowledge ,  intellect  , philosophy , and colorful imagery. 
 
 
keywords：Chinese literature ，Local culture ，Characteristic and existence，
Imagery 
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摘  要 
    

    近年来, 泰国华文作家的作品,已出现了一些无愧自立于世界华文文学之林的

优秀作品。在散文创作方面，司马攻无疑是一个有代表性的人物。 

    司马攻的散文作品主要见于《梦余暇笔》（1994年）、《湄江消夏录》

（1990年）、《泰国琐谈》（1990年）、《人妖·古船》（1998年）和《明月水

中来》（2005年）。其中以最后两本水平居高。 

    本研究主要从司马攻的散文集《明月水中来》和《人妖·古船》中选取大量

样本，综合运用文艺心理学、古典诗学、散文意象美学等分析司马攻散文中的文

化乡土之情和美学特征。本文主要分为三个部分来论述：：（一）司马攻散文的

文化乡情；（二）司马攻散文的人格本体性；（三）司马攻散文的意象世界。在

做了深入探讨和分析后，本文认为其散文魅力在于：对中泰文化的融合性理解，

对精神自主性的强调，以及无处不在的哲思式的智慧，同时还有丰富的想象力和

多彩的意象。 

 

关键词： 泰华文学 ；文化乡情； 人格本体性； 意象 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


